



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY: Ngày 10 tháng Mười Hai, 2020

NGƯỜI LIÊN LẠC: Kristine Roselius - 415.519.5419

Ủy viên hội đồng Air District, Davina Hurt được Thống Đốc Newsom bổ nhiệm vào Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California

SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh) hôm nay tán thành bổ nhiệm ủy viên hội đồng Davina Hurt vào Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California của Thống Đốc Newsom.

Bà Hurt đã là ủy viên hội đồng Air District từ tháng Một, 2020 và giữ chức chủ tịch Ủy Ban Lâm Thời về Tiếp Cận Công Bằng và Hòa Nhập. Bà là ủy viên hội đồng thành phố Belmont, luật sư và là người bảo vệ môi trường. Đối với Thành phố Belmont, Bà Hurt cũng đã từng là thị trưởng, phó thị trưởng và ủy viên kế hoạch.

“Tôi rất vui và vinh dự được bổ nhiệm vào cơ quan năng động và nhiều đột phá này,” Davina Hurt, ủy viên hội đồng Air District cho biết. “Tôi rất vui được tiếp tục làm việc để thúc đẩy các hoạt động bảo vệ, giảm thiểu tác động và đổi mới về môi trường mang lại lợi ích cho tất cả các cộng đồng - đặc biệt là những cộng đồng từng phải gánh chịu những tác hại và sự thờ ơ đối với môi trường.”

Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California tập trung vào những thách thức cụ thể về chất lượng không khí của California bằng cách đặt ra các tiêu chuẩn phát thải nghiêm ngặt hơn của chính tiểu bang đối với một loạt các nguồn ô nhiễm trên toàn tiểu bang bao gồm xe cộ, nhiên liệu và sản phẩm tiêu dùng.

“Chúng tôi hoan nghênh việc bổ nhiệm ủy viên hội đồng Davina Hurt vào Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California của Thống Đốc Newsom,” Jack Broadbent, viên chức điều hành Air District cho biết. “Bà đã làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập tại Air District và sẽ là người ủng hộ nhiệt tình cho không khí sạch, Vùng Vịnh và đặc biệt là các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm không khí.”

Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California gồm có 16 ủy viên. Mười hai ủy viên do thống đốc bổ nhiệm và Thượng Viện tiểu bang xác nhận. Bốn ủy viên còn lại bao gồm hai người đại diện cho các cộng đồng công lý môi trường và hai thành viên không bỏ phiếu được chỉ định để giám sát lập pháp, mỗi người từ Thượng Viện và Hạ Viện tiểu bang. Vào tháng Bảy năm 2018, Hội Đồng (California Air Resources Board, CARB) đã thiết lập thời hạn sáu năm luân phiên cho bầu ủy viên.

[Bay Area Air Quality Management District](#) là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ phẩm chất không khí trong khu vực Vùng Vịnh bao gồm chín quận. Kết nối với Air District qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

###

Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Air District](#) | [Thông Báo Báo Chí](#)